



ในหลวง / 7

พระราชวังดุสิต มีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริย์ราชราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจับเสมอพระอุระ เหมือนกับองค์พระสยามเทวาธิราช แต่พระพักตร์ลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในตู้มเรือนแก้วแบบแก๊งเงิน ทำด้วยไม้จันทร์เจ้าหลัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงมหาดไทย จัดการเชิญพระอัฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในตู้มเรือนแก้วแบบแก๊งเงิน ทำด้วยไม้จันทร์เจ้าหลัก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เพื่อจะได้นำพระอัฐิไปประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 มีนาคม 2564

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ และรูปท้าวทศพรเครื่องสังเวท พันทองประโคนเมืองชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ จะทรงเฝ้ากระต่ายเงิน กระต่ายทอง เมื่ออุปที่เครื่องสังเวทหมดดอก เจ้าหน้าที่จึงถอนเครื่องสังเวทและนำวิมานเทวดาไปปักในแก๊งที่ใต้เครื่อง บูชาพร้อมทั้งผูกผ้าสีชมพู เป็นเสร็จพิธี

รายงานพิเศษ / 1

กำหนดของ CDPH/Cal/OSHA โดยทำเป็นภาษาไทย เพื่อความสะดวกของเจ้าของกิจการร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นคนไทย จะได้อ่านเข้าใจ และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องโดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Use-of-Temporary-Structures-for-Outdoor-Business-Operations--th.pdf

3 ป. / 1

รุ่น "ชลงาน" ชุดสวยแรงงานเลื่อนส่งบัก ป. "บักคู่" ลูกชิ้นการ์ตูน "3 ป." ไม่มีรับเงินทุจริต ลั่นร้องเกี้ยวเงินขี้ๆ เกลียดลูกน้องเลวๆ ทำหาหลักฐานผิดถูกสู้ทางกระบวนการยุติธรรม

นายชวณ หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ภาพรวมการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันแรกเวลายังไม่ได้ เพราะกว่าจะเริ่มได้ก็เวลา 11.00 น. ทำให้เวลาหายไปเกือบ 2 ชั่วโมงแล้วเลิกตอนเที่ยงคืนครึ่ง ฝ่ายค้านใช้เวลาไป 8-9 ชั่วโมง ฉะนั้นต้องใช้เวลาเพราะเราตกลงเวลาที่ต้องรักษาคำมั่นสัญญาเรื่องเวลา

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รว.ภส.ปภ. กล่าวถึงการอภิปรายวันแรกสั้นๆ "โอเคเนะ ก็เรียบร้อยดีไม่มีปัญหาอะไร"

นายอนุทิน? ชาวกวีรกูล? รองนายกรัฐมนตรีและ รว.ภส.ปภ. ก็กล่าวถึงการชี้แจงของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่าทุกอย่างมาจากประสบการณ์? ชำนาญเวที? เพราะอยู่มา? 6? ปีแล้ว? เป็นเรื่องธรรมดา? เช่นเดียวกับนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รว.คมนาคม ก็ระบุว่านายกา ก็ชี้แจงได้ค่อนข้างชัดเจน มีข้อมูลหลักฐาน ค่อนข้างอธิบายได้ละเอียด เพราะท่านทราบทุกเรื่อง และเป็นผู้ปฏิบัติ ส่วนนายจันทร์? ลักษณ์วิศิษฐ์? รองนายกรัฐมนตรี? และ รว.พาณิชย์? บอกว่านายกา ตอบคำถามได้ดีครบถ้วนเกือบทุกประเด็น

อย่างไรก็ดี นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม? พรรคเพื่อไทย? ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า พอใจภาพรวมการอภิปรายวันแรก? เพราะเพิ่งเริ่มต้น ยังไม่เข้มข้นมาก? เป็นแค่การเปิดตัวแต่เอาไวหลายเรื่องคนฟังอาจจะยังไม่ค่อยสนใจ แต่การอภิปรายในวันนี้และวันถัดไป พอลงรายละเอียดจะน่าสนใจ และมีอะไรดี มากขึ้น

จากนั้น เวลา 09.00 น. การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเริ่มต้นขึ้น มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธาน โดยเริ่มจาก น.ส.จิราพร ลิษฐโชติพงศ์ ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ มุ่งเป้ากรณีเมืองแร่ทองคำบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ที่มีการใช้มาตรา 44 เป็นเหตุให้บริษัท คิงส์เกต คอนโซลิเตดเต็ค ลิมิเต็ด ฟ้องโดยประเมินว่าคดีนี้ไทยอาจจะไม่ได้และต้องชดเชยค่าเสียหายกว่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 22,500 ล้านบาท

น.ส.จิราพรกล่าวว่า มีกระแสข่าวในช่วงเดือน ก.ย.63 ที่รัฐบาลจะให้บริษัท อัครา ได้รับอนุญาตให้นำเงินทองคำและเงินออกมาจำหน่าย รวมได้ถึงอาญาบัตรพิเศษในการสำรวจแร่ทองคำเพิ่มอีก 44 แปลง และ พล.อ.ประยุทธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาแก้ข่าวในเรื่องนี้ ว่าเป็นคำขอเดิมของบริษัท อัครา ในปี 2546 เมื่อไทยมี พ.ร.บ.เหมืองแร่ฉบับใหม่ จึงดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ทั้งนี้ ในข้อมูลเอกสารที่ตนสืบให้เห็นว่าไม่ใช่อการ

ดำเนินการที่ปกติ แต่เป็นประโยชน์ที่ประเทศไทยให้บริษัท คิงส์เกตฯ เพื่อให้ดำเนินการถอนฟ้อง คิงส์เกตฯ ซึ่งบริษัท ยอมแพ้เหมือนอัครา "ในการประชุม ครม.เดือน มิ.ย.63 มีมติปรากฏในเอกสารลับที่สุดของรายงานคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างราชอาณาจักรไทยกับบริษัท คิงส์เกตฯ โดยโยลด์ ในหนังสือเขียนไว้ว่า หากตกลงกันได้ บริษัท คิงส์เกตฯ ต้องถอนคดีจากอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเอกสารนี้ชี้ชัดว่า พล.อ.ประยุทธ์รับทราบรู้เห็นเป็นใจว่าไทยแพ้คดีและมอบหมายให้หน่วยงานเจรจาเพื่อยอมความ ซึ่งถ้าไทยต้องแพ้คดีและจ่ายค่าไถ่ ขอให้ พล.อ.ประยุทธ์จัดจำไว้ในโมเสกสักว่ากำลังทำลายอนาคตของลูกหลานและคนไทยทั้งประเทศ" น.ส.จิราพรกล่าว

จากนั้น นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รว.อุตสาหกรรม ชี้แจงว่า การขออนุญาตอาญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ทองคำจำนวน 44 แปลง ไม่ได้เป็นการดำเนินการเพื่อแลกเปลี่ยนกับการถอนฟ้องของอนุญาโตตุลาการกับบริษัทแต่อย่างใด เนื่องจากได้มีการยื่นมาตั้งแต่ปี 2546 และ 2548 แต่ ครม.ในขณะนั้นมีมติให้ชะลอการพิจารณาการอนุญาตสำรวจแร่ทองคำไว้ก่อน เนื่องจากห่วงใยเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

"ที่ระบุบริษัท คิงส์เกตฯ ได้มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 22,500 ล้านบาท และบอกว่ารัฐบาลไทยแพรร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอบอกว่าถ้ารัฐบาลไทยแพรร้อยเปอร์เซ็นต์ ทางคิงส์เกตฯคงไม่มาเจรจา เขาได้เงิน 22,500 ล้านบาท ดังนั้นขอยืนยันว่าการที่คิงส์เกตฯกลับมาเจรจานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทางรัฐบาลจะไปเอื้อประโยชน์ให้เขา แต่การเจรจาจะกลับมาดำเนินการก็เพราะคิดว่าราคาทองคำเป็นราคาที่สูงขึ้นมากพอสมควร" รว.อุตสาหกรรมกล่าว

ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ชี้แจงว่า สิ่งสำคัญที่อาจจะกระทบต่อการพิจารณาคดีคือ เอาเรื่องที่อยู่ในชั้นศาลเอาออกมาพูดภายนอก และฝ่ายค้านได้นำมาอภิปรายให้ข่าวกับสื่อหลายครั้ง ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนปกติ ทั้งนี้ ในข้อมูลเอกสารที่ตนสืบให้เห็นว่าไม่ใช่อการ

เป็นข้อเสน หรือคำให้การแต่ละฝ่ายที่ไม่เป็นทางการ ยังไม่ได้ข้อยุติซึ่งเป็นอันตราย ดังนั้นยังไม่ปรากฏเป็นความจริง เรื่องยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมาย รวมถึงขั้นตอนการเจรจาหรือของผู้พิพาท ไม่สามารถไปชี้มาได้ "ที่กล่าวหาว่าใช้อำนาจมาตรา 44 นั้น ไม่ใช่ไปปิดเหมือง แต่เป็นเรื่องการต่อสัมปทาน ซึ่งมีคำสั่งทุกเหมืองในประเทศไทยในการต่อสัมปทานอาญาบัตร จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อสงสัยของประชาชนที่เรียกร้องมา เรื่องนี้รับผิดชอบในฐานะนายกา ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยอำนาจ ด้วยคำสั่ง มีการหรือปรึกษาทั้งฝ่ายกฎหมาย ราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยราชการ เพื่อให้ทุกอย่างเรียบร้อยให้ได้โดยเร็ว โดยเฉพาะสุขภาพประชาชน" นายกา กล่าว

พล.อ.ประยุทธ์ยังได้ชี้แจงถึงการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ของกองทัพ ที่พรรคก้าวไกลอภิปรายไว้เมื่อช่วงกลางดึกวันที่ 16 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า การจัดซื้อเครื่องแต่งกายของทหารที่ฝ่ายค้านกล่าวหาเป็นการจัดซื้อราคาสูงเกินจริง ยืนยันจัดซื้อตามกฎหมาย มีการกำหนดขั้นตอนชัดเจน สอดคล้องหลักการความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้ขายต้องปฏิบัติตามแตกต่างจากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เช่น การเสนอราคา การวางหลักประกันสัญญา การรับประกันความชำรุดเสียหาย การจัดส่งพัสดุตามระยะเวลาส่งมอบ การปรับเมื่อไม่ปฏิบัติตามสัญญา 0.2 เปอร์เซ็นต์ของเงินสัญญา จึงมีความแตกต่างการจัดหาจากการสั่งซื้อออนไลน์

"เราได้ย้ำเตือนว่าการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ต้องมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้ตลอดเวลา และผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ดังนั้นอย่ามากล่าวอ้างว่าผมได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้ ผมบอกว่าเป็นอะไรก็ตามที่ไม่สุจริตผมไม่รับทั้งสิ้น" พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

วันขึ้นพาดพิงสถาบัน นายกา ชี้แจงเรื่องดำเนินที่ ยังถูกนักวิพากษ์วิจารณ์นั้น ขอให้แยกแยะระหว่างเรื่องสถานการณ์โรคโควิด-19 การขับเคลื่อนประเทศต้อง



ข่าวสด USA 13162 Sherman Way, N. Hollywood, CA 91605 Tel : 323-464-1425, 323-482-5494 www.khaosod.us E-Mail : khaosod@yahoo.com, khaosod@att.net Open : Mon-Fri : 10.00 am. - 5.00 pm. สำนักงานประเทศไทย : 416/15 ซอยลาดพร้าว 87 แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10310 โทร. 086-629-5556

ประธานที่ปรึกษา : - สมใจนึก เองตระกูล ประธานบริษัท : - เฟื่อง ภูริพิถาน ผู้อำนวยการ (Director) : - ดร.ศรีวงศ์ อาญาสิทธิ (Dr.Sriwong Ayasit) นายความที่ปรึกษา : - รอสลิน ปัทมคันธิน ที่ปรึกษา : - ดร.สุรศักดิ์ วงศ์พิลา - สุรพล สุทธาวาร - วนิดา ศรีระมย์ - สันหนิ วายุโชติ บรรณาธิการ : - ดร.โตดอนันต์ พุทธิพรพันธ์ บรรณาธิการบริหาร : - วันพิช อาญาสิทธิ (Vanperch Ayasit) ผู้จัดการทั่วไป : - "บอย" นนทวัฒน์ แต่พานิช ผู้จัดการฝ่ายการตลาด : - แฟม สิริสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา : - สนธยา ปราณศิลป์ (Anthony Pransilpa) กองบรรณาธิการ : - สุจิต พุ่มวิเศษ - สุวัฒน์ ปิ่นวัฒนะ - ดร.เจือ รัตนพันธุ์ - พญาไม้, - ศกุนลา - พระมหาภคิตศักดิ์ โดดมสิริโส - เอมิ่ง alert, เทียนธรรม - ช่อชงโค, พรหมเพรา, - เทียนเล่มน้อย - แดกส้ม-ปรภมาภรณ์ สร้อยวาที - Eady - ปยุเมษ

อุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 Face Shield \$5 \$2 Disposable Mask 1 กล่อง 50 ชิ้น \$26.- N 95 Mask จากประเทศเกาหลี \$5 มีจำหน่ายที่ Cellular Outlet 13162 SHERMAN WAY, N. HOLLYWOOD, CA 91605 โทร. 323-482-5494